

พ.ร.บ.เงินเดือนใหม่ประกาศแล้ว ชรก.จะได้รับเงินเดือนใหม่ตอนไหน?

นำเสนอเมื่อ : 22 พ.ค. 2558

ติดตามกันว่า ข้าราชการจะได้รับเงินเดือนใหม่ตอนไหน มีขั้นตอนอะไรบ้าง
หลังจากกฎหมายเงินเดือนใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว

ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2558 ได้มีการเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558, **พ.ร.บ.ระเบียบเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558**, พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 โดยมีสาระสำคัญให้ปรับเพิ่มเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการชั้นผู้น้อยทุกประเภทตั้งแต่ระดับ 1-7 ในอัตรา 4% ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันขณะเดียวกันยังปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการทุกประเภททุกระดับเพิ่มขึ้นอีก ไม่เกิน 10% โดยให้มีผลทันทีหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีผลบังคับย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2557 นั้น

ในส่วนของการออกจ่ายจริงจะยังข้อยสงสัยและรอคอยอยู่ว่า เมื่อ พ.ร.บ.ใหม่บังคับใช้แล้ว จะได้รับเงินเดือนในอัตราใหม่จริงๆ วันไหน ครุบานนอกได้คนขอมูลจากชาว [กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเดือนชรก. จนท.รัฐ ยันจ่ายอัตราใหม่ได้ทันทีที่กม.มีผลใช้บังคับ](#) มานำเสนอตั้งนี้ครับ

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ได้กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับเงินเดือน ดังนี้

(1) กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างรอให้กฎหมายมีผลใช้บังคับ (ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558)

(2) หน่วยงานกลางบริหารงานบุคคล เช่น สำนักงาน ก.พ. จะออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(3) ส่วนราชการก็จะออกคำสั่งการปรับเงินเดือนให้ข้าราชการผู้มีสิทธิ และ

(4) กรมบัญชีกลางพร้อมจะเบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิต่อไป

ซึ่งในส่วนของการบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตามนโยบายนี้เรียบร้อยแล้ว โดยได้ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนของการจ่ายเงิน และปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลเงินเดือนของข้าราชการใหม่ทั้งหมด

พร้อมทั้งทดสอบระบบเพื่อรองรับการเบิกจ่ายแล้ว นอกจากนี้ได้ซักซ้อมความเข้าใจกับบุคลากรของกรมเอง เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่อาจเกิดปัญหา หรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้

ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปครับ ว่าเงินเดือนใหม่จริงๆ นั้น ข้าราชการจะได้รับกันวันไหน

-ครูบ้านนอกดอทคอม เรียบเรียง-

ข่าวที่เกี่ยวข้อง



กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเดือน ขรก. จนท.รัฐ ยันจ่ายอัตราใหม่ได้ทันทีที่กม.มีผลใช้บังคับ



ประกาศแล้ว! พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ขรก.ครูฯ (ฉบับที่3)
พ.ศ.2558